



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564

เรื่อง

1. สศก. ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พลิกโฉมพยากรณ์ข้าวรายจังหวัด
2. เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้าง Single Big Data ตอบโจทย์ข้อมูลพืช...
3. 'ดร.เฉลิมชัย'เปิดหลักสูตร'วทส.' พัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเกษตรระดับสูง
4. กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน3เดือนถึง30มิ.ย.
5. ก.เกษตรฯระดมสมองทำแผน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร
6. ภาพข่าว: ปลุกกัญชา
7. กระบี่เริ่มแล้วปลุกกัญชาต้นแรก
8. จัดทำแผนยกระดับสินค้าเกษตร
9. 'พปชร.'ผู้้นตลบปฏิเสธมีกลุ่ม4ว. 'อนุชา'ไร้ปัญหา
10. "มณัญญา"สั่งดูแลโกดังลานตากสหกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือฤดูการผลิตใหม่

สื่อ

- ไทยรัฐ
kasetkaoklai.com
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : สศก. ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พลิกโฉมพยากรณ์ข้าวรายจังหวัด

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 23086 หน้า : 17(ล่าง)

นายพันทามนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความสำเร็จในการเร่งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคการเกษตรเพื่อการบริหารและการให้บริการข้อมูลภาคเกษตร โดยในปี 2564 จะเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องจัดที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรที่แม่นยำ

“ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ได้มีการหารือร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (สวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร โดยเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information Systems) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข้าวสารสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับแปลง ไร่จนถึงพื้นที่จังหวัด”

เลขาธิการ สศก. เผยถึงเทคโนโลยีพยากรณ์ ของ สวทก. ว่าเป็นการนำแบบจำลอง Rice4cast ของโปรแกรมแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (DSSAT) มาใช้ในการพยากรณ์ผลผลิต

Integrated agro-informatics system

ข่าวของประเทศไทย ที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดดิน และข้อมูลจากดาวเทียม และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดดิน

“หลังจากนี้ สศก. จะร่วมพัฒนาระบบจำลองข้าวเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ในปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตกับเกษตรกรผู้ชาว-โทเลียดังกล่าว”

ทั้งนี้ จากการที่ สศก. ได้ดำเนินการพัฒนาแบบจำลองข้าวเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ในปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตกับเกษตรกรผู้ชาว-โทเลียดังกล่าว

สศก. ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พลิกโฉมพยากรณ์ข้าวรายจังหวัด

ให้เกษตรกรมีน้ำใช้การพัฒนาคัดเลือกพันธุ์พืชที่ทนแล้งและส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่และสร้างผู้ประกอบการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy” นายพันทามนท์ กล่าว

รหัสข่าว: C-210406009043 (6 เม.ย. 64/02:15)

หน้า: 1/1

'ดร.เฉลิมชัย'เปิดหลักสูตร'วทส.' พัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเกษตรระดับสูง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตรวิชาการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าหลักสูตรดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ

“หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง หรือ วทส. ถือเป็นโครงการแรกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างมากในอนาคต ยากเชิญชวนผู้บริหารระดับสูง

ของทุกหน่วยงานให้มาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มาช่วยกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในภาคการเกษตร เป็นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า มาร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยของเราให้เข้มแข็ง ประเทศไทยเราก็จะเข้มแข็ง” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เป็นหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจ ระดับ 9 ขึ้นไป และภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acemoac.in.th

กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน3เดือนถึง30มิ.ย.

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถลดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพประมงที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวประมง ซึ่งมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายนของทุกปี ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนที่กรมประมงได้มีการประกาศใช้มาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2528) โดยมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาทางวิชาการยืนยันว่า มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันในปี 2563 ในช่วง

เวลาเดียวกัน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน) ที่ผ่านมามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของพื้นที่ ระยะเวลา และเครื่องมือที่อนุญาตฯ เนื่องจากมีผลการติดตามมาตรการฯ ดังนี้ ในช่วงเวลาการนำใช้มาตรการฯ พบสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์เพศสูง และพบสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความชุกชุมและแพร่กระจายหนาแน่นสูงในพื้นที่ โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่มีความหนาแน่นสัตว์น้ำสูงสุด (690 ตัว/10 ตร.ม.) ส่วนช่วงเวลาลงมาตรการฯ พบสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็ก

จากสถิติผลจับสัตว์น้ำทั้งหมดจากฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 207,236 ตันในปี 2560 เป็น 290,035 ตันในปี 2563 และจากการติดตามเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่อนุญาตให้ทำประมงในพื้นที่มาตรการฯ ได้ เช่น อวนกุ้ง และอวนปู พบว่ามีการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในขนาดที่เหมาะสม จากผลการศึกษาดังกล่าว กรมประมงจึงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามประกาศ และกำหนดชนิดของเครื่องมือประมง วิธีการทำการประมง และเงื่อนไข ที่สามารถทำการประมงในช่วงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ก.เกษตรฯระดมสมองทำแผน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของไทย เพื่อจัดทำเป็นทำที่ประเทศไทยในการประชุม UN Food System Summit และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน 5 Action Tracks

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมในหัวข้อเวทีสานใจ สานพลังภาคีว่าด้วยเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร และระบบอาหารที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทาง การขับเคลื่อนด้านความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ ซึ่งมีสาระสำคัญในการดำเนินการในระดับนโยบาย เช่น การบัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกำหนดเป้าหมายร่วม เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการปัญหาเพื่อ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ” ได้ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การผลักดันให้เกิดการดำเนินการของกลไกที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อการขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าว และกำหนดมาตรการรองรับด้านนโยบาย เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับมือภาวะวิกฤติ เช่น การผลิตอาหาร การสร้างอาหาร การบริหารจัดการตลาดและการค้า การพัฒนาระบบการกระจายอาหาร

อย่างทั่วถึงสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความประสงค์ต่อสหประชาชาติที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายน 2564 นี้ เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจากทั่วโลก เร่งหารือและจัดทำนโยบายแผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้มีการรวบรวมข้อเสนอจากผู้ที่มีบทบาทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอาหารและการเกษตรของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสหประชาชาติต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะดำเนินการจัดเวทีพูดคุยสาธารณะ (National Dialogues) เกี่ยวกับแผนงานและแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการระบบอาหารและเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 โดยหารือและรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน ผู้ที่มีบทบาท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคเกษตรกร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในระบบอาหารและการเกษตร มุ่งเน้นการผนีกกำลังทุกภาคส่วนให้ร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนาอนาคตของภาคเกษตรไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยกลับสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG ที่ประกอบไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และร่วมสร้างสมดุลใหม่ให้กับภาคเกษตรและระบบอาหารของไทยให้เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน



ปลุกกัญชา - นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ การปลุกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรือนปลุกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน

กระบี่เริ่มแล้วปลูกกัญชาต้นแรก

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่โรงเรียนวิสาขทิวทัศน์ชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการปลูกกัญชาแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีพื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบ รอบละ 50 ต้นภายในโรงเรียนเปิดมีรั้วล้อมรอบ พร้อมระบบการดูแลความปลอดภัยที่จะทำให้มั่นใจว่ากัญชาที่ปลูกขึ้น ได้รับการตรวจสอบ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย

สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฝั่งร่วมกับวิสาขทิวทัศน์ชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษจำนวน 50 ต้นภายในโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชา ส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาแจกจ่ายให้สถานบริการภาครัฐ

นางมนัญญา กล่าวว่า การขับเคลื่อนเรื่องกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติด แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันการวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จัดทำแผนยกระดับสินค้าเกษตร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำ



การผลิต ภายใต้คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 4 คณะ ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีอธิบดีกรมการค้า



ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน อนุกรมการร่วมกับ เลขาธิการ มกอช. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งการจัดทำแผน

งานนำร่อง (Quick Win) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สินค้าเกษตรไทย ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขับเคลื่อนไทยสู่ครัวโลก” และพันธกิจ “สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และ

การตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหารไทย”

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 รูปแบบคือ 1. ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาด

ต้องการ เช่น Food Safety, GAP, GMP เป็นต้น 2. พัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพื้นฐานแล้วไปสู่มาตรฐานระดับสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น Organic, GI, Sustainable, Fair Trade เป็นต้น 3. สร้างพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นสินค้านำเทรนด์ตลาดโดยเฉพาะสินค้าประเภท Functional Foods อาหารควบคุมผู้บริโภครเพื่อตอบโจทย์ในตลาด Niche Market

นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ความต้องการของตลาดกับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ภายใต้หลักการของยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” กำหนดตลาดเป้าหมายไว้ 5 กลุ่ม ในเบื้องต้นคือ เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง เพื่อสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการพิจารณาจัดทำสินค้า “Quick Win”.

ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลง ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อไทยว่า ในที่ประชุมได้หารือ เตรียมการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยที่ประชุม กำหนดให้จัดประชุมใหญ่วันที่ 20 เม.ย. เวลา 09.00 น. ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ในการประชุม ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย จริยธรรม ของพรรค เนื่องจากในพรรคมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งต่างๆ ดังนั้นที่ประชุม กก.บห.จึงมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาทำหน้าที่ มีนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธาน นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธาน นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นกรรมการ และตน เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมี การหารือถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ สัมครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชุดใหม่ ซึ่งข้อบังคับพรรค เพื่อไทยกำหนดองค์ประกอบไว้ 15 คน ให้ 7 คน ต้องมาจากกรรมการบริหารพรรค, 4 คนมาจาก หัวหน้าสาขาพรรคตามภูมิภาคต่างๆ และอีก 4 คนคัดเลือกจากตัวแทนพรรคประจำจังหวัด เมื่อ ครบ 15 คนจะขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ประจำปี ของพรรค และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคได้รับ ทราบต่อไป.

“มัญญา”สั่งดูแลโกดังลานตากสหกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลิตใหม่



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตในฤดูกาลผลิต 64/65 หลังกรมกองต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างได้ทำพิธีเปิดฤกษ์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564/65 กันไปแล้ว

“ลานตาก” ถือเป็นอีกปัจจัยจำเป็นสำหรับเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา มีปัญหาอย่างมาก ลานตากไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้าวเปลือกจนต้องใช้ถนนเป็นลานตากข้าวเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

“ความเดือดร้อนในเรื่องการตากข้าวของเกษตรกรขณะนี้ยังเป็นปัญหายู่มาก บางรายใช้หน้าบ้าน ใช้ถนนเป็นลานตากข้าว ซึ่งอันตรายมาก จึงฝากไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศว่า แม้เกษตรกรเหล่านั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องให้โอกาสเข้ามาใช้ลานตากข้าวของสหกรณ์ได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน เป็นพี่น้องเครือญาติกันทั้งนั้น” ช่วงหนึ่งที่ **นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวถึงปัญหาการตากข้าวช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลผลิต 63/64 ที่ผ่านมา ระหว่างการมอบนโยบายแก่สหกรณ์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 35 จังหวัดตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการ

บริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาจะต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรเหล่านี้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บชะลอและการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแก่สหกรณ์การเกษตรสร้างลานตากข้าวขนาดใหญ่ประมาณ 32 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ

“ในอนาคตต้องการที่จะขยายลานตาก 1 ตำบล ต่อ 1 ลาน หรือ 1 จุด เพื่อให้ชาวบ้านมาตากข้าวได้ใกล้ๆ ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องไปตากบนท้องถนน หรือมีเครื่องอบลดความชื้นของสหกรณ์ในระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือชาวนา” **นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** กล่าวเสริม จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดอกมะลิ 105 ของประเทศ เป็นอีกจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องลานตากข้าวจนทำให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยต้องนำข้าวเปลือกมาตากบนถนนในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา

ณัฐพล แบนนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวยอมรับว่าขณะนี้ลานตากข้าวของสหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตข้าวออกพร้อมๆ กัน ทำให้ต้องสลับวันตากแต่โชคดีในปีงบประมาณ 2564 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้งบอุดหนุนสหกรณ์จำนวน 1.9 ล้านบาท

ในการสร้างลานตากเพิ่มจำนวน 3,200 ตารางเมตร ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธิ์ชัย อ.จตุรพักตพัฒนา และอ.อาจสามารถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับเหมาพร้อมประมูลงานก่อสร้าง

“งบที่ได้มาทางสหกรณ์จะร่วมสมทบอีก 10% คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จทันฤดูกาลผลิตปีนี้ ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องลานตากข้าวไม่เพียงพอได้ ร้อยเอ็ดจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เกือบ 100% ซึ่งเป็นข้าวนาปี ส่วนนาปรังมีบ้างแต่ไม่มากนัก พื้นที่ที่นาปรังส่วนใหญ่จะอยู่ริมฝั่งลำน้ำชี” สกจ.ร้อยเอ็ดเผย

สำหรับฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดจะอยู่ในช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. โดยปีที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 จะอยู่ที่เกวียนละ 12,000-13,000 บาท ส่วนใหญ่จะจำหน่ายผ่านกลุ่มสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ซึ่งจะนำไปสู่เพื่อบรรจุจำหน่ายต่อไป ขณะที่บางส่วนก็จะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอให้พนักงานบุญเดือน 3 ตามประเพณีชาวอีสาน จึงจะปล่อยข้าวออกจำหน่าย

ขณะที่ จ.นครราชสีมา ก็มีปัญหาเรื่องลานตากเช่นกัน จะต่างก็เพียงความหลากหลายของผลผลิตที่มาใช้บริการในลานตาก ซึ่งได้แก่ข้าวโพดและมันสำปะหลัง “โคราชไม่ได้มีแค่ข้าวอย่างอย่างเดียว แต่จะมีมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยที่ต้องการใช้ลานตาก” ราชศักดิ์ ตระลึงค์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเผยและว่าปีนี้สำนักงานสหกรณ์จ.นครราชสีมาได้รับงบประมาณรัฐบาล ซึ่งเป็นงบเงินกู้ 4 แสนล้าน ผ่านกรมส่งเสริม



เสริมสหกรณ์นำมาสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรในหลายอำเภอใช้สำหรับตากข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีโรงอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขนาด 800 ตัน วงเงิน 33 ล้านบาท

การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้ทันรองรับฤดูกาลผลิตใหม่ในปีนี ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ ให้ความสำคัญและได้กำชับอย่างหนักแน่นในวันนั้น